



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้เลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองบราวส์วิลล์ รัฐ เทกซัส หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ๕ ราย จากการแพร่ระบาดในท้องถิ่น โดยหญิงตั้งครรภ์หญิงในวัยเจริญพันธุ์ และ คู่รัก ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ส่วนผู้หญิงที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าดูอาการ ๘ สัปดาห์ หากวางแผนจะตั้งครรภ์ขณะที่ผู้ชายควรเฝ้าระวังอย่างน้อย ๖ เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เติลนิวัล -เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ เผยการศึกษาพบว่า ไวรัสซิกาสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองขณะอยู่ในสมองของตัวอ่อนและในรกได้นานถึง ๗ เดือน หลังมารดาได้รับเชื้อ และจะยังคงอยู่แม้ทารกจะคลอดออกมาแล้ว ซึ่ง การเติบโตของไวรัสดังกล่าว อธิบายถึงการเกิดความผิดปกติในทารก รวมถึงการแท้งที่อาจเกิดขึ้น</p>	ตั้งแต่ ๑ ม.ค.- ๑๙ ธ.ค.๕๙ จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา	-
นานาชาติ	<p>นักบินมีภาวะซึมเศร้า</p> <p>ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า นักบินที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับ สุขภาพจิตแบบไม่เปิดเผยนาม ๑,๘๕๐ คน จากกว่า ๕๐ ประเทศ มี ๑๒.๖% ที่มีสัญญาณของโรคซึมเศร้า และราว ๔% เคยมีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายใน ระยะ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาณของโรคซึมเศร้าพบมากเป็นพิเศษในกลุ่มที่ใช้ยาช่วย ให้นอนหลับในปริมาณสูง หรือเคยมีประสบการณ์ถูกลวนลามทางเพศ หรือคุกคามทางวาจา แต่นักบินที่ซึมเศร้า ตัดสินใจไม่ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลเสียต่ออาชีพการงาน</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดินนำยุทธศาสตร์อัปเกรดพัฒนาการเด็กไทย</p> <p>นพ.ณัฐพร วงศ์สุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี ๒๕๖๐ เรื่อง "พัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการได้ด้วยเครื่องมือ DSPM" ว่า เพื่อส่งเสริมการคัดกรองพัฒนาเด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สามารถค้นหาเด็กที่สงสัยหรือมีพัฒนาการล่าช้า และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่เครือข่าย ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหามารวมได้ และดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.แจ้งคำท้วงติงกุมารแพทย์ 'โค้ดมิลค์' มุ่งคุมโฆษณาเวอร์</p> <p>หลังจากเครือข่ายกุมารแพทย์ออกมาแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.โค้ดมิลค์ (Code milk) โดยเฉพาะในประเด็นการควบคุมโฆษณาและการทำการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กถึงอายุเด็ก ๓ ปี ว่าอาจกระทบไปถึง การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ นมสด นมกล่อง นมเปรี้ยว นมโรงเรียน ฯลฯ โดยเสนอให้ควบคุมเพียง ๑ ปี เท่านั้น นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ห้ามกินหรือห้ามขายนมผงแต่อย่างใด แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการที่จะควบคุมการโฆษณาอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่เกินจริง รวมถึงการทำการตลาดที่เป็นการลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ การที่ต้องกำหนดให้อาหารทารกและเด็กเล็กครอบคลุมถึงอายุเด็ก ๓ ปี เนื่องจากประกาศ อย. ที่ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการควบคุมโฆษณานมสูตร ๑ (สำหรับทารก ๐-๑๒ เดือน) และสูตร ๒ (๖ เดือน- ๓ ปี) ก็ควบคุมครอบคลุมหมดถึงอาหารสำหรับเด็ก ๓ ปี ด้วยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการออกกฎหมายใหม่นี้จึงไม่ควรกำหนดให้ครอบคลุมน้อยกว่าประกาศ อย. "ที่สำคัญคำแนะนำของ WHO ก็แนะนำให้ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กถึงอายุเด็ก ๓ ปี อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันจะมีประกาศ อย.ควบคุม โฆษณานมสูตร ๑ และสูตร ๒ อยู่แล้ว แต่ต้องออกกฎหมายใหม่เป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตและนำเข้านมผงยังมีการโฆษณาอยู่ โดยเพิ่มสูตร เป็นนมสูตร ๓ สำหรับเด็ก ๑ ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว แต่นมสูตร ๓ จะมี สัญลักษณ์สินค้าเหมือนหรือคล้ายกับนมสูตร ๑ และสูตร ๒ จึงเป็นการโฆษณาข้าม สินค้า ทำให้ผู้บริโภคซื้อได้" ส่วนที่เข้าใจว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการ ควบคุมนมกล่อง นมโรงเรียน นมเปรี้ยว หรืออาหารอื่นๆ ด้วยนั้น ถือเป็นความตีความ ที่ผิด เพราะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความชัดเจนว่าจะไม่รวมถึงอาหารหรือนม อื่นๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์นมกับ อย.</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ประสานราชทัณฑ์จัดตรวจสุขภาพผู้ได้รับอภัยโทษ</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังในเรือนจำว่า สธ.ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงยุติธรรมมาโดยตลอด ซึ่งสธ.ดูแลในการจัดระบบให้บริการสาธารณสุขทั้งระบบ ซึ่งระบบการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ๒ แหล่งคือ งบรักษาพยาบาลจากกรมราชทัณฑ์ดูแลผู้ต้องขังทั่วประเทศ และงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดสรรให้โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเลข ๑๓ หลักโดย สธ.ได้มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีเรือนจำตั้งอยู่ใน ๔๔ จังหวัดประสานการจัดระบบบริการในเรือนจำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นฟูสุขภาพ บริการทันต กรรมจัดระบบการให้คำปรึกษา การส่งต่อ การดูแลสุขภาพจิต ระบบอาสาสมัคร หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจำ รวมทั้งประเมินคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง สำหรับกรณีจะมีการอภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษในเดือน ธ.ค. ปี ๒๕๕๙ และต้นปี ๒๕๖๐ สธ.กำชับ รพ.ในพื้นที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษก่อนที่จะปล่อยตัว เน้นคัดกรองโรคติดต่อและโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง สุขภาพจิต ตรวจสอบสิทธิด้านการรักษา การส่งต่อ ทั้งนี้ ให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถูกตีตราจากสังคม.</p>	-	-
ประเทศ	<p>คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: สปาโฆษณาชวนฉ้อความงามสื่อผิดกฎหมาย</p> <p>นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจสปาโฆษณาผ่านโซเชียลชวนฉ้อ "โบทอกซ์-ฟิลเลอร์-วิตามินซี" เสริมความงาม โดยอ้างว่าผู้ให้บริการเป็นแพทย์จริงจากคลินิกใน กทม. พร้อมแสดงเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อนำเชื่อถือ ซึ่งผิดกฎหมาย เข้าข่ายคลินิกเถื่อน หากตรวจสอบพบจะมีการกระทำดังกล่าวจะมีโทษทั้งจำและปรับ สำหรับสปาเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ใช่การรักษา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>พบเด็กไทยกว่า๙%พัฒนาการยังล่าช้า</p> <p>นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากข้อมูลสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัด ก.สาธารณสุข เกี่ยวกับการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๘- ๓๑ ม.ค.๕๙ พบว่า เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ ๗๑.๙๖ หรือ ๘๙๗,๔๓๒ คน จากเป้าหมายที่ตั้ง ๑,๒๔๗,๐๖๐ คน พบเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ ๙๐.๘๔ เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ ๙.๑๙ เด็กสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตามร้อยละ ๗๖.๓๗ เด็กที่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ ๘๘.๖๒ เด็กที่ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ๑๐.๒๘ เด็กที่ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้ ๑๓.๕๕ และอยู่ระหว่างติดตาม ๙.๙๔ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี ๖๐ โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ตามเกณฑ์อายุ ๙, ๑๘,๓๐, ๔๒ เดือน และส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้เครื่องมือ DSPM ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	-	-
ประเทศ	<p>ประกันภัยค่ารักษา ชรก.</p> <p>นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องการให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เพราะหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจ ก็พร้อมดำเนินการในงบประมาณ ๖๑ เป็นต้นไป แต่หากยังไม่เข้าใจหรือยังคัดค้านกันอยู่ก็เลื่อนไปเป็นงบประมาณ ต่อ ๆ ไปได้ ยืนยันว่า ผู้ที่ทำประกันค่ารักษาเป็นกรมบัญชีกลางทำประกันกับบริษัทประกันภัย ข้าราชการยังรักษาได้ ปกติเหมือนเดิม โรงพยาบาลเดิมไม่ได้ทำให้การรักษาแย่งแต่จะดีกว่าเดิม ส่วนการที่บริษัทประกันไม่ยอมเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล เพราะเสี่ยงขาดทุน แต่ปลัดกระทรวงการคลังได้ขอให้บริษัทประกันเข้ามาช่วยทำเพื่อ สังคม ส่วนจะทำได้ป็นไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจกับทุกฝ่าย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วัตถุดิบทราย!งานทำหาย'ออย.</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือสาธารณสุขมีความทำหายอย่างมากเนื่อง มาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระแสความต้องการของผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ความจำเป็นทางการค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเร่งรัดพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ออย.จึงมีนโยบายเร่งรัดพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน์ และมีนโยบายพัฒนากระบวนการทำงาน ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทราย รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ</p>	-	-
ประเทศ	<p>คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: แก้ปัญหาป่องในวัยรุ่น</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานจะมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร และนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถพิจารณารายละเอียดได้มากนัก เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุมเพราะยังขาดผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ พ.ร.บ.กำหนด และมอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำมาเสนออีกครั้งในวันที่ ๑๙ ธ.ค.นี้ นอกจากนี้ในวันดังกล่าวจะมีการเสนอร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีการพิจารณาเพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอีกด้วย.</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเอเชีย</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมหารือกับนายสเตฟาโน สคาร์เพตตา ผอ. ด้านการจ้างงาน แรงงาน และกิจการสังคม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ พัฒนาแล้วที่มารวมตัวกันเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมโลก ทั้งนี้ OECD มีแผนจะขยายงานสู่เอเชีย เน้นการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน งบประมาณและด้านสุขภาพ ใน ประเด็นความยั่งยืนของการคลังด้านสุขภาพ รวมทั้ง ขอให้ไทยสนับสนุนการท างานในเครือข่ายความยั่งยืนการคลัง สุขภาพในภูมิภาค เอเชีย ในฐานะที่ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า โดยมี ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพียงร้อยละ ๔.๖ ของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูง แต่ทำให้มีความยั่งยืนของการคลังสุขภาพ สามารถลดการล้มละลายทางการเงินของ ประชาชนจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างดี และป้องกันความยากจนด้วย OECD จึงสนใจที่จะนำประสบการณ์ของไทยไปแบ่งปันกับประเทศอื่นๆ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เข้ม'กระเช้าปีใหม่'ของสดอยู่ได้๓วัน-ของแห้งไม่ต่ำกว่า๖เดือน</p> <p>นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้ จะเป็นช่วงที่ประชาชนซื้อของขวัญปีใหม่ โดยเฉพาะกระเช้า อย่างไรก็ตามใน ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีบางส่วนที่พบกระเช้าที่ไม่ได้คุณภาพ กทม.จึงได้ดำเนินการ ควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านอาหาร สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่าย กระเช้าของขวัญปีใหม่คือ ๑.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สินค้าจะต้อง มีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖เดือนฉลากอาหารมี อย.รับรอง ๒. กระเช้า ของขวัญประเภทผักผลไม้ สินค้าต้องสด ใหม่แสดงวัน เดือน ปีที่บรรจุลงกระเช้าและ รวบรวมจำหน่ายไม่เกิน ๓วัน ๓.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีการตั้งวาง กระเช้าสินค้าประเภทนี้แยกจากกระเช้าอื่นๆมีรายละเอียดสินค้าและสามารถเปลี่ยน คินได้ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า ๔.กระเช้าสินค้าทางเลือก อื่นๆเช่น กระเช้าขนมไทยหรือกระเช้าเพื่อสุขภาพแสดงวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด บนกระเช้าหรือจำหน่ายวันต่อวัน ๕.กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	-	<p>มอบหมายทีม สื่อสารความ เสี่ยง ประชาสัมพันธ์ ธ์การเลือกซื้อ กระเช้า ของขวัญปี ใหม่ ให้ ประชาชน ทราบ ทางสื่อ ต่างๆ ตาม ความ เหมาะสม</p>





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.เมืองพิษณุโลกเตรียมรับมืออุบัติเหตุ!</p> <p>พิษณุโลก - นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (สสจ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนพิษณุโลกอยู่อันดับที่ ๓ มาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ นับเป็นความเสียหายอย่างมาก เพราะนอกจากจะเสียชีวิตแล้ว หลายรายมีความพิการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.ถึง ๓๐ ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ๒๘๐ ราย ดังนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ สสจ.พิษณุโลก จึงผนึกกำลังกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ จัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่าย ๑๖๖๙ มี ร.พ.พุทธชินราช พิษณุโลก เป็นศูนย์ประสานงาน ผู้ประสบอุบัติเหตุ โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข ๑๖๖๙ จะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที ซึ่งการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือ เตรียมรถให้พร้อมพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ หากรู้สึกเพลียให้แวะที่จุดบริการ</p>	-	<p>มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ให้ประชาชนทราบทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม</p>
จังหวัด	<p>จ.พิจิตรจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "ปั่นวัดใจเปิดถ้ำพญาขาละวัน ครั้งที่ ๑"</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>รมว.พม.คาดปีนี้หนาวนาน สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม</p> <p>วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๙ ที่วัดสำนักขุนเณร ตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่ม กันหนาว ให้ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐๐ ราย หลังจากที่ประชาชนเริ่มประสบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่แผ่ปกคลุมลงมาลงมายังพื้นที่ราบ โดยในขณะนี้ จังหวัดพิจิตรมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ ๑๘ องศา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงอาจจะทำให้ล้มป่วยได้ง่าย คาดว่า สภาพอากาศของประเทศไทยจะหนาวนานและอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทางกระทรวง ได้สั่งการให้ พม.ทุกจังหวัด ดูแลประชาชน และเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ</p>	-	-
จังหวัด	<p>นับถอยหลังปิดฉากเหมืองทองคำ อัครา ชี้กระทบเศรษฐกิจ “พิจิตร” ๐.๗%</p> <p>หลังจากเหมืองแร่ทองคำอัครา ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด นายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.พิจิตร ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือคนงานจากเหมืองแร่ทองคำอัครา ที่ถูกสั่งปิดตามมาตรา ๔๔ ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไป ผู้แทน สนง.คลังพิจิตรแจ้งว่า การปิดเหมืองทองคำ ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจของพิจิตร ร้อยละ ๐.๗ ส่วน อปท.และหมู่บ้านที่อยู่รอบเหมืองทอง ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมมากพอสมควร ขณะที่คนงานที่จะถูกปลดออก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ๕๖ คน โดยจะให้มีการฝึกอาชีพ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างทำขนม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม รวมถึงการนวดแผนไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป ส่วนหน่วยงานด้าน สธ.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมข้อมูล แผนและกรอบการดำเนินการร่วมกับส่วนกลางในการลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่รอบเหมืองทอง-ใกล้เคียงต่อไป ด้านบริษัท อัครา ฯ ที่ประกาศ ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น และบริษัทฯ ได้ยื่นจดหมายเลิกจ้างให้กับพนักงานในบริษัท โดยจะมีผลทันทีในวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ บางส่วนจะมีผลในวันที่ ๓๑ ม.ค.และ ๒๘ ก.พ.๖๐ ตามลำดับ โดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ซึ่งพนักงานบางรายจะได้รับเงินค่าเลิกจ้างสูงสุดถึง ๓๐๐ วัน</p>	-	-

